

Số: 167/CĐN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2017

V/v sao y tuyên truyền phòng, chống tội phạm  
hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.

Thực hiện công văn số 2091/LĐLĐ ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế sao gửi đến các CĐCS trong toàn Ngành công văn số 2091/LĐLĐ ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh (đính kèm công văn).

Nhận được văn bản này, đề nghị các CĐCS chủ động triển khai đến đoàn viên và người lao động để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh và báo kết quả thực hiện về Thường trực Công đoàn ngành.

**Nơi nhận:**

- 38 CĐCS (thực hiện);
- Website Sở Y tế.
- Lưu CĐN.



**Trần Quốc Tuấn**

Số: 2091 /LĐLĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2017

V/v tuyên truyền phòng, chống tội phạm  
hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh

- Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà;  
- Công đoàn các ngành, CĐ Khu Công nghiệp Biên Hoà,  
Công đoàn Viên Chức tỉnh Đồng Nai;  
- Công đoàn các Tổng công ty và CĐCS Cty Ô Tô Trường Hải.

Thực hiện Chỉ thị số 24 – CT/TU ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh Ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh;

Trong những năm qua, dưới sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng. Trong đó, tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội chiếm tỷ lệ cao, nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm hiếp dâm trẻ em.

Thời gian qua, tội phạm hiếp dâm trẻ em mặc dù có giảm nhưng còn ở mức cao, diễn biến phức tạp, mức độ và hậu quả của tội phạm này ngày càng nghiêm trọng. Nhiều trường hợp đối tượng phạm tội là người thân trong gia đình, có quan hệ huyết thống, họ hàng, báo động sự suy đồi về lối sống, sự xuống cấp các giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục... đã gây ra những hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội; không những xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà còn gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm sinh lý của các em trong suốt quá trình trưởng thành; ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho một bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh tội phạm hiếp dâm trẻ em là do công tác tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em hiệu quả hạn chế, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ chưa được rộng rãi, thường xuyên. Nhiều ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phim ảnh khiêu dâm tràn lan trên mạng internet, game online đã xâm nhập trực tiếp vào đời sống xã hội, ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý, nhận thức, làm một bộ phận nhỏ người dân thoái hóa về đạo đức, suy đồi về lối sống, thiếu kiểm chế bản thân dẫn đến phạm tội. Nạn nhân là trẻ em, chưa có ý thức tự bảo vệ, chưa có kỹ năng xử lý các tình huống khi bị xâm hại; trong khi đó, một số gia đình, nhất là ở vùng nông thôn, chưa thật sự quan tâm quản lý, bảo vệ con em mình khỏi những nguy cơ bị xâm hại. Khi trẻ em bị xâm hại, một số gia đình không dám tố cáo vì sợ hãi, xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con cháu hoặc không tin vào cơ quan chức năng; nếu tố cáo, thường chậm gây ảnh hưởng đến việc chứng minh tội phạm.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm Luật trẻ em 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vận động đoàn viên, người lao động tham gia công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó chú trọng tội phạm hiếp dâm trẻ em. Phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại trẻ em tại địa phương.

3. Phối hợp các ngành chức năng địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn; áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm độc hại, có nội dung khiêu dâm, bạo lực; xâm hại tình dục trẻ em, nhất là hiếp dâm trẻ em theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác truy tố đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ... về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, gắn liền với việc tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người... qua đó nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

5. Tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, chủ động phát hiện những biểu hiện hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em phải được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tái tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn chủ động triển khai đến ĐV&NLĐ để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn và báo cáo kết quả triển khai về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Nữ công).

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện)
- Chủ tịch, các phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, NC.

